

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

6 tháng đầu năm 2020, Thái Bình là tỉnh đứng thứ ba của cả nước về thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 với số tiền đã giải ngân đạt 2.538,42 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch; trong đó vốn trong nước đạt 63,8% kế hoạch và vốn nước ngoài đạt 14,7% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch được giao, trong những tháng cuối năm, Thái Bình tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, từ đó bảo đảm sự phát triển bền vững cho tỉnh.



Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được bố trí 1.240,6 tỷ đồng.

Ảnh: PHẠM HÙNG

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2344/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 với chiều dài tuyến đường 34,42km, xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), quy mô đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác 1.593 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được bố trí 1.240,6 tỷ đồng, trong đó lũy kế hết năm 2019 là 40,06 tỷ đồng, năm 2020 là 1.200 tỷ đồng; đã giải ngân 188 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh cho biết: Với số tiền đã được giải ngân công nghệ mới huy động

của Công ty, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ đề ra. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật đoạn từ Km9 (điểm đầu tuyến) đến Km31 (nút giao với đường tỉnh 221A); đang tổ chức triển khai thi công đào đắp nền đường tại nút giao với quốc lộ 39, nút giao với đường tỉnh ĐT456 (đường trục 1) và đang thi công các vượt sông Trà Lý. Còn đối với dự án xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, được chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên ngay sau khi dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND tỉnh có quyết định phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 74,4 tỷ đồng, nhà đầu tư và đơn vị thi công đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục và khởi công xây dựng từ ngày 14/2/2020. Sau hơn 5 tháng triển khai xây dựng, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính gồm khối nhà chính và hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ, đang thi công phần

hoàn thiện và hệ thống đường ống kỹ thuật; dự án đã được bố trí 22,2 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2020. Cùng với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, nhiều dự án trọng điểm khác cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo bố trí, giải ngân nguồn vốn như: dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến; dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A)... Ông Vũ Kim Cú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trước tác động của dịch Covid-19 nên công tác giải ngân vốn đầu tư công được coi trọng triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công

trình trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, từ đó thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh. Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công được Sở thực hiện bảo đảm theo nguyên tắc tập trung, có trọng tâm để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thực hiện đầu tư các công trình nước sạch; việc giao kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 được thực hiện sớm ngay từ đầu năm. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện và quyết định thành lập ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương

giám sát, đánh giá đầu tư các công trình, dự án, trên cơ sở đó tham mưu kịp thời cho tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của những dự án chậm tiến độ và giải ngân cho những dự án trọng điểm, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Theo kế hoạch năm 2020, Thái Bình được giao vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020) gần 4.212,1 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước gần 3.907 tỷ đồng, vốn nước ngoài hơn 305 tỷ đồng. Mặc dù nằm trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước trong 6 tháng đầu năm nhưng trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020 được tổ chức vào sáng ngày 16/7. Theo đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án trên cơ sở đó chủ động rà soát, báo cáo cấp trên quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 bổ sung cho các dự án trọng điểm, các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn nhằm nhập đạt 65,4%, thu phí và lệ phí đạt 55,8%, thu xổ số kiến thiết đạt 54,4%...; 6/11 khoản thu, sắc thuế thu đạt dưới 50% dự toán như thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 36,7%, thu tiền thuê đất đạt 40,4%... Theo ông Phan Văn Quỳnh, Chi cục Phó Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư, hiện hầu hết các nguồn thu trên địa bàn thành phố đều gặp khó khăn. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn bị ngưng trệ; nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp

THÀNH PHỐ

Giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

6 tháng đầu năm 2020, hầu hết các khoản thu ngân sách của thành phố Thái Bình đều giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, những tháng còn lại của năm 2020, thành phố nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu ngân sách đạt mức cao nhất. Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát trong cả nước từ cuối tháng 4/2020, tuy nhiên, những ảnh hưởng tiêu cực vẫn hiện rõ trong nhiều hoạt động kinh tế, doanh nghiệp, gián tiếp tác động đến nguồn thu ngân sách. 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện gần 789 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, bằng 84,9% so với cùng kỳ. Có 5/11 khoản thu, sắc thuế thu đạt từ 50% dự toán năm trở lên như thuế thu nhập đạt 65,4%, thu phí và lệ phí đạt 55,8%, thu xổ số kiến thiết đạt 54,4%...; 6/11 khoản thu, sắc thuế thu đạt dưới 50% dự toán như thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 36,7%, thu tiền thuê đất đạt 40,4%... Theo ông Phan Văn Quỳnh, Chi cục Phó Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư, hiện hầu hết các nguồn thu trên địa bàn thành phố đều gặp khó khăn. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn bị ngưng trệ; nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp

quy mô hoặc điều chỉnh mô hình sản xuất. Cùng với đó, thành phố đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, gia hạn một số khoản thu thuế, giảm thuế... cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 của Chính phủ nên số thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 dự kiến đạt thấp. Trong bối cảnh dự báo thu ngân sách nhà nước giảm mạnh nhưng vẫn phải bảo đảm chi đầu tư phát triển, tăng chi an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 nên khả năng cân đối ngân sách những tháng cuối năm 2020 là hết sức khó khăn. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt được chỉ tiêu đề ra cũng như thực hiện các nhiệm vụ, UBND thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành với nguyên tắc có thu mới có chi. Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu; chỉ đạo các đơn vị, địa phương của thành phố triển khai quyết liệt, chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế; thường xuyên theo dõi diễn biến và tiến độ các khoản thu ngân sách, nhất là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn cân đối ngân sách địa phương. Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái

Bình - Vũ Thư chủ động xây dựng kế hoạch thu cụ thể đến từng đội, từng địa bàn, từng khoản thu; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hình thức như tư vấn, giải đáp qua điện thoại, trả lời bằng văn bản, tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với người nộp thuế; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chống thất thu ngân sách nhà nước, chống gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, chuyển giá... Quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, UBND thành phố tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn; đồng thời, mời gọi, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng toàn thể nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu. Các địa phương trên cơ sở chỉ tiêu giao tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu ngân sách những tháng cuối năm với những giải pháp sát thực. Những giải pháp đồng bộ cũng quyết tâm của cả hệ thống chính trị sẽ là tiền đề vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 của thành phố. Điều này góp phần đưa thành phố nhanh chóng phục hồi sau dịch Covid-19, tạo đà bứt phá toàn diện những tháng cuối năm 2020.

MINH NGUYỄN



Công nhân Công ty TNHH Tấn Thành lắp ráp xe máy điện.

MINH HƯƠNG

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐÔNG Á

Quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng

Hoạt động trên địa bàn 3 xã Đông Quan, Đông Á và Đông Hoàng của huyện Đông Hưng (trước khi sáp nhập là 5 xã Đông Huy, Đông Phong, Đông Lĩnh, Đông Hoàng và Đông Á), từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Đông Á luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, từ đó giúp khách hàng có điều kiện duy trì và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Gia đình ông Hoàng Văn Dậu, thôn Minh Châu, xã Đông Quan là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ TDND Đông Á. Sau khi phân viên trở về quê hương, dù mang trên mình vết thương chiến tranh nhưng

ông Dậu vẫn quyết tâm không cam chịu số phận. Trên tổng tích tích hơn 4ha đất bãi ven sông Trà Lý thuộc vùng chuyển đổi của xã, ông đã đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi tổng hợp. Đến nay, gia đình ông thường xuyên nuôi gần 600 con lợn, 5.000 con vịt siêu trứng, 300 con gà và 8 mẫu ao thả các loại cá truyền thống. Không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình, gia trại chăn nuôi của gia đình ông Dậu còn tạo thêm việc làm cho 6 lao động với thu nhập trung bình từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng. Ông Dậu tâm sự: Gia đình tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay là có sự hỗ trợ rất lớn của Quỹ TDND Đông Á đã cung ứng kịp thời nguồn vốn để gia

đình duy trì, phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát năm 2019 và tác động của dịch Covid-19 đầu năm 2020, Quỹ TDND Đông Á đều thăm hỏi, động viên và có cơ chế hỗ trợ về lãi vay, từ đó đã giúp gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất. Không chỉ có gia đình ông Dậu mà hơn 1.200 thành viên vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được Quỹ TDND Đông Á giảm lãi tiền vay với mức giảm từ 2 - 5% tổng số tiền lãi phải nộp kể từ ngày 23/1/2020 đến ngày 23/4/2020 tùy theo từng đối tượng vay vốn. Với phương châm hoạt động vì lợi ích của khách hàng,

Quỹ TDND Đông Á còn dành gói tín dụng 5 tỷ đồng với lãi suất từ 6 - 6,5%/năm để cho các thành viên vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Ông Nhâm Gia Minh, Giám đốc Quỹ TDND Đông Á cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Quỹ đã thống nhất phương án cắt giảm một phần lợi nhuận để hỗ trợ cho các thành viên vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Trước khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời để bù đắp vào phần lợi nhuận bị cắt giảm,

ngoài việc cắt giảm tối đa các chi phí, Quỹ TDND Đông Á còn xây dựng chi tiết phương án kinh doanh, trong đó đặc biệt coi trọng công tác huy động vốn trên địa bàn và cho vay thành



Gia đình ông Hoàng Văn Dậu, xã Đông Quan (Đông Hưng) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn của Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á.

viên khôi phục, phát triển sản xuất. Chính vì thế, đến hết tháng 5/2020 tổng nguồn vốn huy động dân cư của Quỹ tăng 6,03% so với thời điểm 31/12/2019 (đạt 207,48 tỷ đồng); tổng

dư nợ cho vay đạt 187,14 tỷ đồng với hơn 1.200 khách hàng đang vay vốn. Mục tiêu năm 2020, Quỹ TDND Đông Á phấn đấu số thành viên mới kết nạp tăng 2,5%, tổng dư nợ cho vay tăng từ 12 - 14%, tổng nguồn vốn huy động tăng từ 12 - 15% so với thời điểm 31/12/2019, lợi nhuận trước thuế đạt 2,2 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, theo gian tới, Quỹ TDND Đông Á tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tạo môi trường thuận lợi cho các thành viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về hoạt động của Quỹ trên địa bàn.

KIM NGÂN